

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๔๕/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การศึกษาดูงานในระบบใกล้เคียงของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในต่างประเทศ

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องการศึกษาดูงานในระบบใกล้เคียงของสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยผู้ที่มีสิทธิไปศึกษาดูงานใกล้เคียงในสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของ ประเทศอื่นเป็นผู้เข้าอบรมโครงการหลักสูตรการใกล้เคียงข้อพิพาทด้านสิทธิมนุษยชน ครบ ๑๐ วัน จำนวน ๑๒ คน โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิฟรีดริช เนามัน (Friedrich Naumann Foundation) โดยมูลนิธิฟรีดริช เนามัน ได้ประสานงานกับสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีการใกล้เคียงด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งนี้ สถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของประเทศเกาหลีใต้ยินดีให้ คณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติของไทย ไปศึกษาดูงานการใกล้เคียงด้านสิทธิมนุษยชน ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ สำหรับรายละเอียด มูลนิธิฟรีดริช เนามัน จะได้ ประสานแจ้งมาที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต่อไป

๒. การเข้าร่วมประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับผู้แทนไทยในคณะกรรมการการระหว่างรัฐบาลอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และ เครือข่ายไกลบอล คอมแพ็ค ประเทศไทย ได้จัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (National Dialogue on Business and Human Rights) เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดตัวอย่างเป็น ทางการของกระทรวงยุติธรรมในการดำเนินงานตามหลักการสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles on Business and Human Rights – UNGP) ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และนักวิชาการ จำนวนประมาณ ๑๐๐ คน ทั้งนี้ นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมพร้อมทั้งเป็นวิทยากรในการอภิปรายหัวข้อ “การดำเนินงานตามหลักการ UNGP ในประเทศไทย” ร่วมกับผู้แทนจากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทน จาก The Global Compact Network Thailand (GCNT) ประธานกรรมการบริษัท แพรนต้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) และผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาชุมชนไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป

๓. การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะอนุกรรมการพิจารณา การรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน ได้จัดการประชุมร่วมกับองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่าน การรับรองการเป็นองค์การด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวน ๑๖ องค์การ ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อวางแผนกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกับ

องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านการรับรองการเป็นองค์การด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จากการประชุมดังกล่าว องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ผ่านการรับรองการเป็นองค์การด้านสิทธิมนุษยชนจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีข้อเสนอ ดังนี้

๑. เสนอให้ปรับแก้วาระการรับรองการเป็นองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่กำหนดไว้เดิม “วาระ ๓ ปี” โดยเสนอให้มีวาระการรับรองตามวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือกำหนดให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ของการรับรององค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชน

๒. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรประสานกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ในประเด็นเงินกองทุนยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมจัดตั้งขึ้นเพื่อให้มีการสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในด้านกฎหมาย การฟ้องร้อง การดำเนินคดีหรือการบังคับคดี

๓. ควรจัดทำคู่มือการรับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรอง ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการรับเรื่องร้องเรียน

๔. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติควรร่วมมือกับองค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองแล้ว จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน และประชาชนในพื้นที่ต่างๆ เพื่อตระหนักถึงสิทธิของตนเอง

๕. ให้มีการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “องค์การเอกชนด้านสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการรับรองแล้ว สามารถรับเรื่องร้องเรียนได้ตามพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ พร้อมทั้งยังสามารถร้องเรียนและลงชื่อแทนผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงได้ ตามช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ทราบทั่วกัน

๔. การยุติการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ตามมาตรา ๗(๒) และ (๗)

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง ได้มีหนังสือกราบเรียนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อทราบ เรื่อง การยุติการดำเนินการสรรหาสมาชิกสภาพัฒนาการเมือง ตามมาตรา ๗ (๒) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเมือง พ.ศ. ๒๕๕๑ เนื่องจากได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๗๑/๒๕๕๙ เรื่อง การยกเลิกกฎหมายว่าด้วยสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กฎหมายว่าด้วยสภาพัฒนาการเมือง และกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

๕. คณะผู้แทนเวียดนามเข้าเยี่ยมสำนักงาน กสม.

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องคณะผู้แทนเวียดนามโดยพลตรี เล ห่า หุง (Le Ha Dung) รองอธิบดีกรมความมั่นคง กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของเวียดนาม ในฐานะประธานกรรมการประจำ (Steering Committee) ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทย เวียดนาม พร้อมคณะผู้แทนได้เข้าเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อศึกษาเรื่องการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนแห่งชาติในประเทศไทยเวียดนาม โดยมีนางทรรษา บุญรัตน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ผู้อำนวยการสำนักสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และผู้อำนวยการสำนักคุ้มครองสิทธิมนุษยชน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมหารือกับคณะผู้แทนเวียดนามในหลายประเด็น ได้แก่ ประสพการณ์ของไทยในการพิจารณาประเด็นกฎหมายภายในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) โครงสร้าง ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน กสม. บทบาทและการมีส่วนร่วมของ

องค์กรภาคประชาชน และองค์กรภาคประชาสังคมในการดำเนินงานของสำนักงาน กสม. รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

๖. สำเนาเอกสารในการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่องสำนักพระราชวังได้มีหนังสือเพื่อแสดงถึงการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

๗. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม. ด้านสื่อสารองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม. ด้านสื่อสารองค์กร และมีมติเห็นชอบในหลักการการแต่งตั้งผู้ชำนาญการประจำ กสม. ตามความเห็นที่ประชุม และขอให้ กสม. เสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฯ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพิ่มเติม เพื่อให้ที่ประชุม กสม. พิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม. ด้านสื่อสารองค์กร และพิจารณากำหนดด้านของผู้ชำนาญการประจำ กสม. อีก ๒ ด้าน ในวันอังคารที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ต่อไป